

SABUY 008/2564

วันที่ 9 มีนาคม 2564

เรื่อง การเข้าลงทุนใน บริษัท เอ.ที.พี.เฟรนด์ เซอร์วิส จำกัด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 มีมติอนุมัติให้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ.ที.พี. เฟรนด์ เซอร์วิส จำกัด (“Shipsmile”) ในสัดส่วนร้อยละ 20 จากผู้ถือหุ้นเดิม ในมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 70.00 ล้านบาท โดยที่บริษัทฯ คาดว่าการเข้าลงทุนในกิจการจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดของรายการดังนี้

- คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง : ผู้ซื้อ: บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- ผู้ขาย: บริษัท แฟลช มั่นนี้ จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (และที่ได้อัปเดตเพิ่มเติม)
- ประเภทธุรกิจ : การขายแฟรนไชส์ให้ผู้ประกอบการในการให้บริการทำงานไปรษณีย์ เป็นจุดรวบรวมการขนส่งพัสดุภายในประเทศจากบริษัทขนส่งชั้นนำ เช่น แฟลช เอ็กซ์เพรส (“Flash”) ไปรษณีย์ไทย DHL และ LEX Express เป็นต้น และเป็นตัวแทนการขายประกันภัย พ.ร.บ. ภาษี จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ชาร์จบิล จำหน่ายกล่องพัสดุไปรษณีย์ และศูนย์ถ่ายเอกสารครบวงจร โดยมีจุดบริการหรือแฟรนไชส์มากกว่า 1,500 สาขาทั่วประเทศ ภายใต้แบรนด์ Shipsmile
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ในการเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่อง โดยเฉพาะการขายจุดรับชำระเงิน บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การให้บริการ POS และยังอาจรวมไปถึงการให้บริการโอนเงิน การเพิ่มจุดเติมเงิน ช่องทางการขยายธุรกิจตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ การให้บริการให้กับธนาคารพาณิชย์ เช่น การรับฝากถอน เป็นต้น

บริษัทฯ ขอเรียนว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าขายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าขายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยรายการดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 5.41 ของกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน และเมื่อนับกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินอื่นใดในรอบระยะเวลา 6 เดือนของบริษัทฯ มีขนาดสูงสุดเท่ากับร้อยละ 5.41 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน



บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ที่มีขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป บริษัทฯ จึงไม่ได้มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป

อนึ่ง การเข้าทำรายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามประกาศดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเข้าร่วมลงทุนดังกล่าว เป็นเหตุการณ์สำคัญของบริษัทฯ จึงขอเรียนแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนักลงทุนเพื่อทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

นายชัยรัตน์ สุวรรณ
เลขาธิการบริษัท
ผู้มีอำนาจประกาศสารสนเทศ